

สร.ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 2009 รายที่ 4 ชายวัย 50 กลับจากสหรัฐฯ (31/5/2552)

**สร.ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 2009 รายที่ 4 ชายวัย 50 ปี ดิดเชื้อจากหลังกลับจากอเมริกา สบายดีแล้ว และเฝ้าระวังผู้สัมผัสใกล้ชิดอีก 5 คน ซึ่งขณะนี้ได้รับยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์ ซึ่งการพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ที่กลับมาจากต่างประเทศ แสดงถึงความเข้มแข็งระบบการเฝ้าระวังป้องกัน ความร่วมมือของผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โรงพยาบาลภาครัฐ**

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 31 พฤษภาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข นายวิทยา แก้วภราดัย รมว. **สาธารณสุข** แถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศขึ้นทะเบียนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 เพิ่มอีก 1 ราย เป็นชายอายุประมาณ 50 ปี เริ่มป่วยภายหลังเดินทางกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ป่วยรายนี้เดินทางถึงประเทศไทยเมื่อเที่ยงคืนวันที่ 25 พ.ค. และเริ่มป่วยเข้าวันที่ 26 พ.ค.52 มีอาการเล็กน้อย โดยมีไข้ต่ำๆ ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อย ได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกทม.ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 และแพทย์ได้เก็บตัวอย่างเสมหะส่งตรวจที่ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และที่ โรงพยาบาลศิริราช ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้ง 2 แห่ง พบว่าติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1

**"ขณะนี้ผู้ป่วยอาการเป็นปกติแล้ว อย่างไรก็ตาม ทีมเฝ้าระวังควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้ติดตามเฝ้าระวังและให้การดูแลที่บ้าน รวมทั้งบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวอีก 5 คน ทุกคนได้รับยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์ กินติดต่อกัน 5 วัน ตามระบบการเฝ้าระวังโรค"**นายวิทยา กล่าว

นายวิทยากล่าวต่อว่า การพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ เป็นผลมาจากการได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ และโรงพยาบาลเอกชน ทำให้ระบบการเฝ้าระวังของไทยมีความเข้มแข็ง และเกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้เราสามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในประเทศได้ทันเวลาที่ ประการสำคัญผู้ป่วยที่มารับการรักษาเร็ว จะได้รับความปลอดภัยและได้รับการดูแลทั้งครอบครัวซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใด จึงขอให้ประชาชนและสื่อมวลชนให้ความร่วมมือเช่นนี้ตลอดไป

ด้าน นพ.ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ใช้มาตรการป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 ขั้นสูงสุดต่อเนื่อง และเฝ้าระวังผู้สัมผัสใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัย ดังนั้นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ หากมีอาการไข้ เจ็บคอ ไม่สบาย ขอให้รีบไปพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางกลับจากต่างประเทศให้แพทย์ทราบ เพื่อให้เข้าสู่ระบบการเฝ้าระวังควบคุมโรค

**สำหรับสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ทั่วโลก องค์การอนามัยโลกรายงานล่าสุดเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 มีรายงานผู้ป่วยทั้งหมด 15,510 รายใน 53 ประเทศ เสียชีวิต 99 ราย สำหรับไทยมีผู้ป่วยยืนยัน 4 ราย และวันนี้มีผู้ป่วยในข่ายเฝ้าระวังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคและตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 6 ราย**

**ที่มา:** <http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9520000060847>